

## Thơ cảm ơn Bà Lê Thị Thu Cúc

### "Liệu pháp phản xạ thần kinh"

Cách đây năm tôi bị bệnh sưng phù khắp người từ mặt đến chân nhất là từ 2 đầu gối trở xuống 2 bàn chân. Tôi đi nhiều Bác sĩ để chạy chữa bệnh tình của tôi. Sau khi làm tất cả các xét nghiệm về gan, thận cũng như thử máu. Bác sĩ kết luận tôi không có bệnh gì cả chỉ vì cơ thể của tôi bị giữ lại quá nhiều chất muối và nước nên gây phù, Bác sĩ khuyên tôi nên kiêng ăn mặn và chỉ cho tôi uống 1 thứ thuốc lợi tiểu mà thôi.

Khi tôi cứ ăn mặn và uống thuốc thì bệnh có phần thuyên giảm chút đỉnh, nhưng không hết dứt được bệnh, đôi khi bệnh trở nặng, tôi lại bị sưng phù khắp người, da thịt bị căng cứng, tôi có cảm tưởng như da thịt sắp bị nứt ra, thường hay bị làm mệt, khó thở, đi đứng nặng nề, khó khăn, vì 2 chân bị phù cứng, 2 bàn chân bị sưng húp, từ 2 đầu gối trở xuống đi rất yếu gần như muốn bại liệt, từ 2 mắt cá trở xuống 2 bàn chân da bị đen sạm lại. Đã như vậy tôi lại thường hay bị vộp bộp, tẹo bấp chuối, chỉ còn có nước rên la, vì không chịu nổi sự đau đớn.

Tôi đi 4 bác sĩ về mắt, có vị nói mắt tôi bị đau nhức, mờ, đỏ và căng có thể bị bệnh khô mắt, có vị cho là tôi bị nghẹt ống lệ đạo nên lúc nào nước mắt chảy ra cũng đặc quánh giống như ghen và đặc biệt là có mùi hôi rất khó chịu.

Tôi đọc báo thấy bà Lê Thị Thu Cúc văn phòng ở địa chỉ 8524 Bellaire suite C, ĐT số 713 777 - 8948 dùng "Liệu pháp phản xạ thần kinh" trị cho nhiều người có kết quả tốt nên tôi đã đến với Bà.

Bà Thu Cúc khuyên tôi nên yên tâm, kiên trì, sắp xếp thì giờ thuận tiện để Bà có đủ thì giờ chăm sóc sức khỏe cho tôi, Bà tin rằng Bà có thể đẩy lui được nhanh chóng các cơn đau nhức và bệnh tình của tôi, vì Bà nghĩ có thể là tôi bị suy thận, vì thận là cơ quan lọc máu và bài tiết chất muối và nước, có thể trước kia tôi bị viêm thận mà không hay biết nên làm cho sự hoạt động của thận về việc thải muối và nước bị suy giảm nên gây phù, và có thể tôi cũng bị suy gan nên da mặt và môi của tôi mới bị thâm đen, và tròng mắt mới bị vàng như vậy. Bà khuyên tôi phải đến với Bà 3 lần trong 1 tuần.